

Đông Hà, ngày 08 tháng 7 năm 2021

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác thi hành dân sự, hành chính 6 tháng đầu năm 2021 Phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về việc tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - Hội đồng nhân dân thành phố Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà kính báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

##### 1. Tình hình chung

Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ của Tổng cục và Cục Thi hành án dân sự giao; bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi thi hành. Chi cục đã thực hiện triển khai, quán triệt cán bộ công chức và người lao động thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố, Cục Thi hành án dân sự liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ, yêu cầu công tác. Quan tâm chỉ đạo, quán triệt cán bộ công chức đơn vị tiếp tục nghiên cứu kỹ để tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành theo quy định; có kế hoạch cùng Chấp hành viên, cán bộ tiến hành xác minh, rà soát và phân loại án đảm bảo chính xác theo quy định để có biện pháp giải quyết, thi hành. Chú trọng và tập trung tổ chức thi hành dứt điểm đối với các vụ việc phức tạp, có giá trị phải thi hành lớn; tăng cường kiểm tra đối với hoạt động tác nghiệp của Chấp hành viên; đảm bảo việc cưỡng chế, tổ chức thi hành phải đúng thủ tục, trình tự theo quy định, hạn chế việc thi hành án bị khiếu nại...v.v nhằm góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

Dịch bệnh Covid-19 tác động lớn tới mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Hậu quả này đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thi hành án dân sự như thu nhập của người dân, doanh nghiệp, trong đó có người phải thi hành án giảm sút, ảnh hưởng tới khả năng thi hành nghĩa vụ của người phải thi hành án; Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị có thời điểm phải tạm dừng việc tổ chức cưỡng chế, giao tài sản,...

##### 2. Kết quả thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2021

Trong năm công tác 2021, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà được giao thi hành xong đạt trên 83,5% về việc, trên 41,1% về tiền trên tổng số việc có điều kiện thi hành.

Trong 6 tháng đầu năm 2021 (số liệu đến ngày 30/5/2021).

Tổng số việc thi hành án dân sự phải thi hành 853 việc tương ứng với số tiền 201.665.692.000 đồng, trong đó số cử chuyển sang là 301 việc/ 103.694.958.000 đồng; số việc thụ lý mới là 554 việc tương ứng 97.970.734.000 đồng tăng 0.58% về việc và 51% về tiền so với cùng kỳ năm 2020;

Đơn vị đã ủy thác thi hành án 02 việc tương ứng với số tiền 1.627.450.000 đồng.

Trong số có điều kiện thi hành án, đã thi hành xong 338 việc tương ứng 16.372.638.000 đồng, tỷ lệ đạt được giảm 6.6% về việc và giảm 6.5% về tiền so với cùng kỳ năm 2020, trong đó thu nộp Ngân sách Nhà nước xong 158 việc tương ứng 877.389.000 đồng.

Số việc còn phải thi hành 515 việc tương ứng 182.240.302.000 đồng, trong đó chưa có điều kiện thi hành 121 việc tương ứng 45.741.283.000 đồng.

Tổng số phải thi hành các khoản nợ cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng là 101.298.767.000 đồng (trong đó thụ lý mới trong kỳ là 63.659.192.000 đồng, tăng 96% so với cùng kỳ năm 2020).

Việc tổ chức thi hành án cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng gặp rất nhiều khó khăn<sup>1</sup> nhưng thời gian vừa qua, nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, sự nỗ lực, kiên trì của các Chấp hành viên, công chức làm công tác thi hành án đã cho các đương sự thấy quyền lợi, nghĩa vụ, thấy được lợi ích hài hòa, chính đáng, hợp pháp của mình, thay đổi từ thái độ chống đối, không hợp tác để tự nguyện thực hiện, từ đó Chi cục đã giải quyết được nhiều vụ có giá trị phải thi hành lớn, việc khó khăn, phức tạp thuộc diện án trọng điểm, tồn đọng lâu năm<sup>2</sup>.

### **3. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm 2021**

- Công tác tiếp công dân: Chi cục tiếp tục thực hiện tốt các văn bản pháp luật cũng như triển khai thực hiện tốt các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo đơn vị cũng như công chức được phân công nhiệm vụ tiếp công dân. Việc tiếp công dân luôn đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Lãnh đạo đơn vị phân công, bố trí một ngày để tiếp công dân. Qua đó, lãnh đạo giải quyết các kiến nghị, yêu cầu của đương sự, nắm bắt tình hình chung.

---

1. Tài sản là động sản khó xác định như là xe ô tô rất khó tìm và xác minh hoặc xác minh không tìm thấy như vụ Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng Tiến Hà, ông Hoàng Đức Ý và bà Nguyễn Thị Kim Nhung phải trả cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 7 tỷ đồng và tiền lãi; Công ty cổ phần dịch thương mại Lê Nguyên phải trả cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 5 tỷ đồng...

Tài sản là bất động sản khi tiến hành đo đạc hiện trạng có kết quả sử dụng sai lệch so với giấy chứng nhận đã được cấp, có nhiều vướng mắc trong đo đạc, trong việc thực hiện các thủ tục kê biên như vụ Hồ Quảng Cẩm – Bùi Anh Thu phải thi hành án số tiền hơn 3 tỷ đồng và tiền lãi; vụ Công ty cổ phần dịch vụ Thành Quả phải thi hành số tiền hơn 25 tỷ đồng ...

2. vụ Ngô Thị Như Hoa - Hoàng Ngọc Bảo Việt phải thi hành 11 việc tương ứng với số tiền 4.472.751.245 đồng; vụ Trần Thị Minh Thành - Chủ doanh nghiệp xăng dầu Thành Minh 02 việc tương đương 5.050.000.000 đồng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị nhận 01 đơn tố cáo ngày 07/6/2021, tố cáo Chấp hành viên. Đơn vị đã thụ lý và đang giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

#### **4. Công tác Thi hành án hành chính**

Đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt tinh thần, nội dung cơ bản của pháp luật thi hành án hành chính, theo dõi thi hành án hành chính; Đồng thời chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, Chấp hành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thường xuyên lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính dưới những hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức của công dân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn về tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác thi hành án hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2021, đơn vị không có vụ việc theo dõi thi hành án hành chính.

#### **5. Công tác phòng, chống tham nhũng**

Thực hiện Quyết định số 182/QĐ-CCTHADS ngày 03/03/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2021 tại Cục và Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện trực thuộc. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm được thực hiện nghiêm túc nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong đơn vị. Tập thể lãnh đạo đơn vị luôn nghiêm chỉnh, gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thể hiện rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Đơn vị luôn chú trọng công tác triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; Gương mẫu thực hiện nghiêm túc và thường xuyên quan tâm chỉ đạo, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật nên không có tình trạng cán bộ, công chức vi phạm.

#### **6. Tình hình, kết quả thực hiện việc phối hợp trong công tác thi hành án dân sự**

Trong 6 tháng năm 2021, Chi cục đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố tiến hành họp, có sự tham gia của Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố để cho ý kiến đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người mua trúng đấu giá<sup>3</sup>. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố đã có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị. Vụ việc hiện nay đang chờ ý kiến chỉ đạo của cấp trên.

Nhận thức được tầm quan trọng, hiệu quả của mối quan hệ phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cấp, các ngành liên quan nên Chi cục luôn ý thức và quan tâm xây dựng mối quan hệ này. Chi cục cũng luôn nhận được sự quan tâm của Cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban ngành có liên quan góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

3. Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố họp cho ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Phan Quang Nam là người mua trúng tài sản đấu giá.

Đơn vị thực hiện tốt các Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các ngành liên quan<sup>4</sup>. Việc phối hợp với các cơ quan trong Khối Nội chính, đặc biệt là sự phối hợp liên ngành giữa 4 cơ quan: Tòa án, Viện kiểm sát, Công an và Thi hành án dân sự luôn được chú trọng, tích cực củng cố, hoạt động có hiệu quả. Công tác phối hợp thi hành án đối với những vụ án lớn, phức tạp luôn được quan tâm, tổ chức thi hành kịp thời, đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật và tổ chức thi hành dứt điểm các vụ án lớn, phức tạp có điều kiện thi hành, góp phần cùng Cơ quan Thi hành án hoàn thành nhiệm vụ.

Công tác phối hợp thi hành án như xác minh điều kiện thi hành án, giao Quyết định, văn bản về thi hành án đối với các đương sự có sự chống đối được Công an thành phố thực hiện tốt, kịp thời, an toàn, hiệu quả. Trong phối hợp giao nhận, bảo quản, trích xuất, xử lý vật chứng, tài sản các vụ án được đơn vị và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân hai cấp, cơ quan Tài chính thực hiện chặt chẽ, kịp thời, đảm bảo an toàn theo quy định;

Phối hợp rà soát các bản án tuyên không rõ, có sai sót, khó thi hành được Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và cơ quan THADS chú trọng thực hiện định kỳ, kịp thời có biện pháp xử lý; Việc trao đổi cung cấp thông tin, xác nhận kết quả với Sở Tư pháp được thực hiện nghiêm túc đúng quy định. Việc xác nhận kết quả thi hành án cho Cơ quan điều tra luôn đảm bảo chính xác, kịp thời.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021**

### **1. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021**

Để đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đạt và vượt chỉ tiêu công tác được giao, trong thời gian tới Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà xác định thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Căn cứ vào các chỉ tiêu về thi hành án được giao, Lãnh đạo Chi cục tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc đối với từng Chấp hành viên, cán bộ của các đơn vị về thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu thi hành án để nâng cao hiệu quả, kết quả thi hành án; tập trung chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm đối với những vụ việc phức tạp kéo dài, những vụ việc đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến chỉ đạo giải quyết, đặc biệt là các tranh chấp về đất đai, nhà ở.

Phấn đấu giải quyết 100% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành. Tiếp tục kiện toàn và xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát các hoạt động cưỡng chế, kê biên, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản trong xử lý các vụ án trọng điểm, phức tạp có giá trị lớn và được dư luận quan tâm; hạn chế thấp nhất các sai sót trong hoạt động công vụ.

---

4. Quy chế phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các ngành liên quan: với các cơ quan trong khối Nội chính, các Trại giam, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Trị ...